

**ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

<p><b>ชื่อ</b> นายอภิชาติ ใจอารีย์</p> <p><b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> รองศาสตราจารย์</p>	<p><b>สังกัด</b> ภาควิชาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>
<p><b>การดำรงตำแหน่งบริหาร</b></p> <p>พ.ย. 2560 - พ.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>พ.ย. 2556 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>	
<p><b>การศึกษา</b> ปร.ด. (การพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555</p> <p>วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545</p> <p>วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538</p>	
<p><b>สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ</b> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	
<p><b>งานสอน</b></p> <p>Environmental Management in Community</p> <p>Field Exp.: Observ. &amp; Practice in Teaching</p> <p>Field Exp: Stud.Teach.&amp; Class.Action Research</p> <p>Field Experience in Agri. &amp; Envi. Ed. III</p> <p>Field Experiences in Agri.&amp; Envi. Ed. II</p> <p>Human&amp;Commu.Resources Dev. in Agri.&amp;Envir.Ed.</p> <p>Indigenous Knowledge in Agri. &amp; Environment</p> <p>Life Skills For Undergraduate Student</p> <p>Local Wisdom for Sustainable Development</p> <p>Manage. of Agri. &amp; Envi. Learning Experiences</p> <p>Participatory Project Development</p> <p>Perspectives of Human &amp; Comm.Resource Devel.</p> <p>Philo.&amp; Concepts of Hum.&amp; Comm.Resource Dev.</p> <p>Professional Experiences in Agriculture</p> <p>Research Methods in Agri. &amp; Envi. Ed.</p> <p>School &amp; Community Environmental Management</p> <p>Selected Topics in Agri. &amp; Environmental Ed.</p> <p>Selected Topics in Learning Management</p> <p>Seminar</p> <p>Socio-cultural Dimen.of Hum.&amp; Comm.Res.Dev.</p> <p>Sociological Theories in Hum.&amp; Comm.Res.Dev.</p> <p>Sociology Human Community Resource Devel.</p> <p>Special Problems</p> <p>The Thai in ASEAN Dynamics</p> <p>Values and Attributes of Teacher Profession</p> <p>กระบวนการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี</p> <p>การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน</p> <p>การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน</p> <p>การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา</p> <p>การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม</p> <p>การพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม</p> <p>การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู(วิชาเอกเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)</p> <p>ประสบการณ์เชิงอาชีพทางการเกษตร</p> <p>ประสบการณ์เชิงอาชีพทางการเกษตร 1</p> <p>ประสบการณ์ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2</p> <p>ประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา2</p> <p>ประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา2</p> <p>ประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2</p> <p>ประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา2</p> <p>ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์:การสังเกตและฝึกปฏิบัติงาน</p> <p>พื้นฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้</p> <p>ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม</p> <p>สัมมนา</p>	
<p><b>โครงการวิจัย</b></p>	

## ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ นายอภิชาติ ใจอารีย์	สังกัด ภาควิชาการพัฒนาศึกษาพัฒนารัฐบาลและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2549	การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2552-2553	ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2553	กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2554	การจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2554	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2554	การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2555	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2556-2557	ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2557	แนวทางการพัฒนาระบบการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกองทุนภาควิชาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน
ปี 2556-2557	การศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐบาลและชุมชนเพื่ออาชีพเกษตรกรรม ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2556-2557	จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอินเีย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกองทุนภาควิชาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน
ปี 2557-2558	การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2558	“ผู้ด้อยโอกาสใหม่” จากครอบครัวแรงงานข้ามชาติ: ผลกระทบจาก AEC ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากภาควิชาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน
ปี 2558	ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567) ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากภาควิชาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2558	แนวทางการพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2558-2559	การสิ้นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า
ปี 2558-2559	การสร้างพื้นที่ทางสังคมวิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในจังหวัดกำแพงเพชร ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี 2558-2559	เกษตรกรรมยั่งยืนบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2558-2559	ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากภาควิชาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2558-2559	ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากภาควิชาการพัฒนารัฐบาลและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2558-2559	แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนเขาขลุง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2558-2559	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของยุวเกษตรกรในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2558-2559	ภาวะผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2558-2560	การยื่นหยัดของชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดนครสวรรค์ ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2559-2560	การพัฒนาชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2559-2560	การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2559-2560	การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ากบแก้วของชุมชนบ้านเชียงแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2559-2561	กระบวนการจัดการตนเองสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองเผือก จังหวัดมหาสารคาม ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว

## ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<b>ชื่อ</b> นายอภิชาติ ใจอารีย์	
<b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> รองศาสตราจารย์	<b>สังกัด</b> ภาควิชาการพัฒนาศึกษาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2559-2561	กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี 2559-2561	กระบวนการพัฒนาศึกษาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นชุมชนประชาธิปไตย ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2560	กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปี 2559-2560	การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2560-2561	การเสริมพลังชุมชนในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาอาชญากรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2560-2561	ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2560-2561	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ตำบลห้วยเหนือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2560-2561	อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญจากรุ่นสู่รุ่น: กรณีศึกษาบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2560-2562	การเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยโดยกระบวนการจัดการความรู้สำหรับพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2561-2562	การศึกษาศถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2560-2561	การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย
ปี 2562	การผลิตข้าวทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของฝากทางการท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านห้วยเตือ จังหวัดหนองบัวลำภู ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2562	การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานมรดกภูมิปัญญาชุมชน บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2562	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2562	ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเดิมบาง-เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2561-2562	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานฟาร์มของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กาแพงแสน ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2562	แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาด "ซา-สุขใจ" วิถีไทย-มอญ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2562-2563	กระบวนการทัศน์และทิศทางการพัฒนาศึกษาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากขบอดหนุนโครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศึกษาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
ปี 2562-2563	การสำรวจ และจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นแฉ่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank)
ปี 2562-2564	กระบวนการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการเกษตร ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2562-2564	แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง:กรณีศึกษาชุมชนจันทร์เกษม ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2563-2564	นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและสารชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียทนเค็มสายพันธุ์คัดเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี 2563	การประสานความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินในพื้นที่สามบินใหม่จังหวัดนครปฐม ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.

### บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ

- Apichat Jai-aree, "Development of the Community Forest Conservation Youth Camp Curriculum with the Local Participation for Ban Pu-Tei, Tambol Ta Sao, Amphoe Saiyok, ChangwatKanchanaburi", วิทยาสารกาแพงแสน 9 (3) (2011) 55-71

**ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

<p><b>ชื่อ</b> นายอภิชาติ ใจอารีย์</p>	
<p><b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> รองศาสตราจารย์</p>	<p><b>สังกัด</b> ภาควิชาการพัฒนาศักยภาพกรมมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apichat Jai-aree, สุดใจ มอนไช, Prasong Tanpichai, "Factors Related with the Participation of Community in the Prevention and Controlling of Dengue Haemorrhagic Fever in Ban Wangsai, Tambon Wangnumkhiaw, Ampeo Kampaengsaen, Changwat Nakhonpathom", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 6 (3) (2013) 461-477</li> <li>- Apichat Jai-aree, Sunti Srisuantang, เฉลิมพล ทรัพย์อุไรรัตน์, "Factors related to the ability to perform daily activities of the elderly in tambon huaykwang, ampeo kampaeng saen, changwat nakhon pathom", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7 (2) (2014) 187-202</li> <li>- Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, อริสรา อินทรขุนทด, "The Factors Related to Service Behavior of Operation Employees of Three Star Hotels in Bangkok", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7 (3) (2014) 0183-1097</li> <li>- Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, สุรศักดิ์ รัตน์มังสังค, "A Study Actuality and Expectations of Building the Learning Organization MK Restaurant Group Public Company Limited", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7 (3) (2014) 1025-1040</li> <li>- Apichat Jai-aree, จริญญา จันทร์แจ่ม, วีรฉัตร สุปัญญา, "Approach to the Enhancement of People Participation in Jok Weaving Wisdom Transmission to Local Youth at Thai-Yuan Community, Tambon Kubua, Amphur Mueang, Changwat Ratchaburi", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7 (3) (2014) 159-174</li> <li>- Apichat Jai-aree, "A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot Preservation Processing in Ban Pu-Tei Community, Changwat Kanchanaburi", วารสารการเมืองการปกครอง 4 (2) (2014) 241-258</li> <li>- Apichat Jai-aree, NIRUN YINGYUAD, นนทวัชร สิริพัฒนนันท์, "Guidelines on Manpower Development to Become Entrepreneurs in Agricultural Career Paths: Learning from Experience of the Developmental Project of the New Generation of Farmers", วารสารการเมืองการปกครอง ( Journal of Politics and Governance) 6 (1) (2015) 243-262</li> <li>- Oranuch Hongsachet, Apichat Jai-aree, Shiepsumon Rungsayatorn, "Working after Retirement of Academic Staff in Public Universities in Bangkok Metropolis", Veridian E-Journal, Silpakorn University 8 (2) (2015) 2875-2891</li> <li>- Apichat Jai-aree, "Multi- party Participatory Process for Sustainable Environmental Management: A Case Study of Ban Pu-Tei Community Forest Management, Kanchanaburi Province", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 36 (1) (2016) 111-136</li> <li>- Apichat Jai-aree, ชัยณรงค์ ศรีรักรักษ์, "The new disadvantaged" from Transnational Worker Family: The effect of ASEAN Economic Community (AEC)", วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 (2) (2016) 203-219</li> <li>- Apichat Jai-aree, กมลฉัตร กลัดแก้ว, Sunti Srisuantang, "The Relationship Factors of Youth-Farmers' Attitude toward Agricultural Extension in Dan Makham Tia District, Kanchanaburi Province", วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 (2) (2016) 377-393</li> <li>- นายศพล สระทองยอด, CHUTATHIP THAWORNATANA, Apichat Jai-aree, "Knowledge and Attitudes of Youth about Black Thai Lifestyle, Sapattana Subdistrict, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province", วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 12 (1) (2016) 114-123</li> <li>- นายณภัทร ทองมั่ง, Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, "Factors Affecting the Leadership of Undergraduate Students in Bachelor of Science Program in Agricultural and Environmental Education, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 12 (1) (2017) 193-207</li> <li>- นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ, Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, "The Participation of Supportings Guideline for Kao Khlung Community Forest Management, Ratchaburi Province", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University 10 (1) (2017) 694-708</li> <li>- Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, NIRUN YINGYUAD, "The Curriculum Development "Growing Pesticide Residue Free" to Promote Food Security and Safety in Community under the Cooperation of Development Partners", วารสารการเมืองการปกครอง 7 (3) (2017) 119-136</li> <li>- Apichat Jai-aree, นายณภัทร ทองมั่ง, "The Trend of Pre-Service Agriculture Teacher Education of Thailand in the Period of Ten Years (2015-2024)", Veridian e-Journal 10 (3) (2017) 2087-2106</li> <li>- นายเสกสรรค์ สนวา, Apichat Jai-aree, Ravee Sajjasophon, "The Human Development Approach In The Community To Citizenship", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 7 (2) (2017) 55-63</li> <li>- สิบเอกวิฑูรย์ ภาเรือง, Apichat Jai-aree, CHUTATHIP THAWORNATANA, "The Guidelines for Continuation of Gab-Bau Weaving Wisdom in Ban Chiangkeaw Community, Ubonratchathani Province", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University 11 (1) (2018) 1001-1024</li> <li>- Apichat Jai-aree, "Guidelines to Promote Organic Agriculture to Food Security and Safety for Community: Reflection from the Operating Sector", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) 38 (5) (2018) 1-17</li> <li>- Apichat Jai-aree, "Community Potentials Analysis for Preventing and Solving Gambling Problems in Children and Youth of Nongrong Community, Kanchanaburi Province", Journal of Education and Human Development Sciences 3 (1) (2019) 15-31</li> <li>- ลิขสิทธิ์ มณีพรหม, Prasong Tanpichai, Apichat Jai-aree, "Factors affecting happiness in the farming practices of undergraduates in agricultural and environmental education program, faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus", Veridian E-Journal, Silpakorn University 12 (1) (2019) 980-997</li> <li>- นายโสภณ เตงมาศ, Apichat Jai-aree, NIRUN YINGYUAD, "Guidelines for Community Potential Development Supporting Cultural Tourism at "Sa-Sookjai Market"-Thai-Mon Lifestyle in Don Krabueang Sub-District, Photharam District, Ratchaburi Province", วารสารมหาวิทยาลัยศรีสเดียน 25 (4) (2019) 11-28</li> </ul>	
<p>ระดับนานาชาติ</p>	

## ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<b>ชื่อ</b> นายอภิชาติ ไจอารีย์	
<b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> รองศาสตราจารย์	<b>สังกัด</b> ภาควิชาการพัฒนาศึกษาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
<p>- Apichat Jai-aree, Pongpan Traimongkolkul, Sunti Srisuantang, "Status and Utilization of Forest Products in Ban Pu-Tei Community Forest: Participatory Case Study", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) 32 (2) (2011) 229-242</p> <p>- นายยุทธนา กาเดิม, Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, "TOGETHER Model: A Participatory Student- Development Model in Multicultural Society for Thailand's Deep South University Network", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 7 (2) (2018) 60-72</p> <p>- นายเสกสรรค์ สนวา, Apichat Jai-aree, Ravee Sajjasophon, "The Process of Human Resource Development to Become a Democratic Community: A Case Study of Excellent Democratic Communities in Kham Khuean Kaew District, Yasothon Province, Thailand", Asian Political Science Review 2 (1) (2018) 73-85</p> <p>- ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, "Cultural adaptation of community toward social impact from the policy on the Border Special Economic Zone: A case study of Tha Sai Luat community, Mae Sot district, Tak province", KASETSART JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 38 (1) (2018) 789-800</p> <p>- นพรัตน์ ไชยชนะ, Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, "Process of Mon Ethnic Identity Construction: A Case Study in Ban Wangka, Thailand", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 7 (2) (2018) 60-72</p> <p>- นายบัณฑิต ทองสงฆ์, VARAPORN YAMTIM, Apichat Jai-aree, "Research competency enhancement process based on knowledge management procedures for developing routine to research of support staff at Thaksin University", Kasetsart Journal of Social Sciences 41 (2) (2020) 441-448</p> <p>- นางสาวอภิญา อุดมเวช, Apichat Jai-aree, Sunti Srisuantang, "Reflections on learning experience for self-management: The concepts and practices of Sanam Chai Khet Organic Agricultural Group, Chachoengsao province, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) 41 (1) (2020) 68-74</p>	
<b>บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ</b>	
ระดับชาติ	
<p>- Sunti Srisuantang, Pongpan Traimongkolkul, Apichat Jai-aree, "Research and Development of Multi-Cluster Integrated Course in Agriculture and Environment for Primary Level", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 (2007)</p> <p>- Apichat Jai-aree, "The Transformation of Rice Farming Process: Rice Farmer Community at Mahasawat Subdistrict, Bhudhamonthol District, Nakhon Pathom Province as a Case Study", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 (2008)</p> <p>- Apichat Jai-aree, "The People Participation in Curriculum Development of Youth Camp on Ban Pu-Tei Community Forest Conservation, Chaiyok District, Kanchanaburi Province", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 (2010)</p> <p>- Apichat Jai-aree, "Participatory Model to motivate youth group to carry on conservation role for Ban Pu Tei community forest, Amphoe Saiyok, Changwat Kanchanaburi", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2555 (Payap University Research Symposium 2012) (2012)</p> <p>- พงศ์ธันย์ สาดศรี, นฤมล ช่างดี, ภาพิณม สุตงาม, เมธี ชันทอง, รุจา วิวัฒน์, นริศ ประกอบศิลป์, ธนิดา จันทน์ไพโรจน์, กมลทิพย์ บัวแดง, กฤติกา ทวีชัย, อลิษา เต่าทอง, Apichat Jai-aree, "Development of a Learning Unit of "Beautiful Fish in Clean Water" Using "Agro-Garden" Learning Source as A Base for Secondary Students (M.S.3) in Kasetsart University Laboratory School, the Center for Education Research and Development", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2012)</p> <p>- Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, Sunti Srisuantang, พิมพ์ชนก ดันตะเดมิย์, รุจิรา มหาแก้ว, เรณู บุญเหลือ, ธิดิรส บำรุงศิลป์, สุธาธินี อุดม, สรารัตน์ รื่นรวย, ชญาณิษฐ์ ชูรัตน์, สกนธ์ อยู่กลัด, วรวิทย์ มุลละออง, จารุวรรณ หล่อเงิน, มินตรา แต่งระย้า, "The Development of Opening-the-diversified-world Course of Agricultural Insects as a Student-centered Course for Matthayom-Sueksa-4 Students at Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2013)</p> <p>- Apichat Jai-aree, "Attitudes toward Agriculture Teacher Occupation of Agricultural and Environmental Education Student Teachers, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2015)</p> <p>- บัณฑิต ทองสงฆ์, ยุทธนา กาเดิม, เสกสรรค์ สนวา, สุธานี มะลิพันธ์, กฤษฎา สิริพัฒนาโชติกุล, รจนา นิลมานนท์, วิภาณันท์ ม่วงสกุล, บวร ทรัพย์สิงห์, VARAPORN YAMTIM, Ravee Sajjasophon, ศุภลักษณ์ อธิคมสุวรรณ, Apichat Jai-aree, "Learning Process in the Spirit onHuay-Phra Community, Dontoom District, Nakhon Pathom Province", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2015)</p> <p>- Sunti Srisuantang, Prasong Tanpichai, Apichat Jai-aree, NIRUN YINGYUAD, CHUTATHIP THAWORNATANA, นายณภัทร ทองมั่ง, นางสาวนันทา จิตรแก้ว, "Development of Knowledge and Awareness in Garbage Management for Fifth Grade Students of AnubanKamphaengsaen School, Nakhonprathom Province through Participation betweenUniversity, Local School and Community Network", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2016)</p> <p>- Apichat Jai-aree, "The Curriculum Development "Growing Pesticide Residue Free" to Promote Food Security and Safety in Community under the Cooperation of Development Partners", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 (2016)</p> <p>- นายยุทธนา กาเดิม, Prasong Tanpichai, Apichat Jai-aree, "A Empirical Student of the Activity Development Weaknesses on Tertiary institutes in There Southern Border Province of Thailand", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 (2017)</p> <p>- Apichat Jai-aree, นายณภัทร ทองมั่ง, "The Current Situation and Trend of Pre-Service Agriculture Teacher Education of Thailand in the Period of Ten Years (2015-2024)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 (2017)</p>	

**ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

<p><b>ชื่อ</b> นายอภิชาติ ใจอารีย์</p> <p><b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> รองศาสตราจารย์</p>	<p><b>สังกัด</b> ภาควิชาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apichat Jai-aree, "Problems and Community Potentials Analysis for Preventing and Solving Gambling Problems in Children and Youth of Nongrong Community, Kanchanaburi Province", การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (2019)</li> <li>- Apichat Jai-aree, นายโสภณ เแดงมาศ, "Analysis of Production, Marketing and Consumption of Organic Agricultural Product in Thailand", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 (2019)</li> </ul> <p>ระดับนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apichat Jai-aree, "Participatory process to motivate youth group to carry on conservation role for Ban Pu Tei community forest,Sai Yok district, Kanchanaburi province.", การประชุมวิชาการนานาชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน (2011)</li> <li>- Sunti Srisuantang, Prasong Tanpichai, Apichat Jai-aree, ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปัญญา, "Community's Learning Potential Development on an Agricultural Basis", The 2nd International Conference on Lifelong Learning for All 2014 (LLL 2014) (2014)</li> <li>- Sunti Srisuantang, Prasong Tanpichai, Apichat Jai-aree, "Potential Development of Student Teachers through Garden-Based Learning Management in Agricultural and Environmental", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (2014)</li> <li>- Apichat Jai-aree, Sunti Srisuantang, Prasong Tanpichai, "Development of Integrated Learning's Activities "Sufficiency Agriculture" by Multi-grade Learning in A Small-scale School", The 11th International KU-KPS Conference (2014)</li> <li>- สาวิตรี สอาดเทียน, สายัญ ทองศรี, อภิญญา อุดมเวช, โอบามา จำเณะ, Apichat Jai-aree, VARAPORN YAMTIM, Supharuk Aticomswan, Ravee Sajjasophon, "From liability to sufficiency of Baan Rang-E-Meoi Community, Tambon Huaykwang, Amphur Kamphaengsaen, Changwat Nakhonpathom", The 11th International KU-KPS Conference (2014)</li> <li>- Apichat Jai-aree, "A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot Preservation Processing in Western Local Community of Thailand", International Conference on Education and Psychology 2015 (2015)</li> <li>- นายชัยณรงค์ ศรีรักษ์, Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, "A Learning Experience for the Security Management of the Communities Affected Socially by the Special Border Economic Zone Policy in Mae Sot District", International Conference on Education and Psychology 2015 (2015)</li> <li>- Apichat Jai-aree, "Knowledge Management Process for Local Wisdom in Food Preservation Processing in Western Local Community of Thailand", The 1st International Conference on Human and Community Resource Development 2016 (2016)</li> <li>- Supharuk Aticomswan, VARAPORN YAMTIM, Ravee Sajjasophon, Sunti Srisuantang, Prasong Tanpichai, Apichat Jai-aree, "Social Laboratory: A model in the field of Human and Community Resource Development (HCRD) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2016) (2016)</li> <li>- นายวรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์ , CHUTATHIP THAWORNATANA, Apichat Jai-aree, "The Application of Sufficiency Economy and Quality of Life of Students at Suan Phung Wittaya School, Ratchaburi Province", International Conference on Human and community Resource Development (2016)</li> <li>- Apichat Jai-aree, Prasong Tanpichai, NIRUN YINGYUAD, "Guidelines to Promote Organic Agriculture to Food Security and Safety for Community", 2017 HKICSS: The 4th Hong Kong International Conference on Social Science (2017)</li> <li>- Apichat Jai-aree, นายณภัทร ทองมั่ง, "Desired Characteristics of Agriculture Teachers of Thailand in the 21st Century", International Symposium on Business and Social Sciences, (2018 ISBSS), Singapore, 28 – 30 August 2018 (2018)</li> </ul>	
<p><b>รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษา ศาสตร์ ประจำปี 2551 เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาการ พหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li> <li>- งานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 เรื่อง "รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี" จาก มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)</li> <li>- รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย ศึกษา ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2556 เรื่อง "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "ปลาสวย ในน้ำใส" โดยใช้แหล่งเรียนรู้ "สวนเกษตร"เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาริตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li> <li>- งานวิจัยระดับดี ประจำปี 2557 เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรเปิดโลกความหลากหลายแมลงทางการเกษตร แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาริตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li> <li>- รางวัลงานคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น ศึกษา ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li> <li>- รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดี ศึกษา ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "เกษตรพอเพียง" แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li> <li>- The Best Paper Award - ประจำปี 2559 เรื่อง "A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot Preservation Processing in Western Local Community of Thailand" จาก Department of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University in collaboration with National University of Laos, National Chung Cheng University, The Network NGO-Business Partnerships, and Human Resource Development Association (Thailand)</li> </ul>	

## ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<b>ชื่อ</b> นายอภิชาติ ใจอารีย์	
<b>ตำแหน่งทางวิชาการ</b> รองศาสตราจารย์	<b>สังกัด</b> ภาควิชาการพัฒนาศึกษาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
<ul style="list-style-type: none"><li>- รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "เจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li><li>- รางวัลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ระดับชมเชย ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "กระบวนการเรียนรู้ในการทำศาลพระภูมิของชุมชนห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li><li>- รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง "การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน" จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</li></ul>	

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2549 - 9 สิงหาคม 2563